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พาณิชยเกาะติดสถานการณ ยัน “นมพรอมดื่ม” ไมขาดแคลน 

-------------------------------------- 

 รอยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการคาภายใน เปดเผยกรณีปรากฏเปนขาววาขณะนี้

ผลิตภัณฑนมพรอมดื่มในทองตลาดมีปริมาณลดลง วากรมการคาภายในไดประชุมหารือกับผูผลิตผลิตภัณฑนม

หางคาปลีกคาสงและหางทองถิ่นท่ัวประเทศ เพ่ือติดตามสถานการณการจําหนายผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม 

พบวาระหวาง ก.ค. - ก.ย. ของทุกป เปนชวงชะลอการรีดนมวัด หรือ “พักเตา” (Dry cow) หลังจากท่ีเกษตรกร

ผูเล้ียงโคนมไดรีดนมโคมาจนถึงชวงท่ีแมโคใกลจะคลอด เพ่ือรักษาสุขภาพของแมโคและความสามารถ                

ในการใหน้ํานมโค ซึ่งทําใหปริมาณน้ํานมดิบเขาสูโรงงานแปรรูปในชวงนี้ลดลงไปบาง ในขณะท่ีปริมาณการ

บริโภคยังคงทรงตัว อยางไรก็ตาม ปริมาณน้ํานมดิบท่ีลดลงสวนใหญจะสงผลกระทบเฉพาะในสวนของ              

นมสดพาสเจอรไรสเปนหลัก ขณะท่ีนมสดยูเอชที ซึ่งมีสวนแบงตลาดกวารอยละ 50 ของการบริโภค

ผลิตภัณฑนมพรอมดื่มท้ังหมด แทบจะไมไดรับผลกระทบแตอยางใด โดยผูผลิตสวนใหญยังคงสามารถผลิต

และจําหนายไดตามปกติ ดังนั้น ผลิตภัณฑนมพรอมดื่มจึงไมขาดแคลน 

 ในการประชุมหารือกับหางคาปลีกคาสงและหางทองถิ่น เม่ือวันท่ี 25 ก.ค. 66 กรมการคาภายในได

ขอความรวมมือหางฯ ในการบริหารจัดการสต็อกและเติมสินคาบนชั้นวางอยางสม่ําเสมอ และกรมฯ จะ

ติดตามสถานการณอยางใกลชิดตอไป คาดวาปริมาณน้ํานมดิบจะกลับสูภาวะปกติในชวงเดือน ต.ค. 

เชนเดียวกับปท่ีผานๆ มา 

 สําหรับเร่ืองราคา กรมการคาภายในยังคงไมมีการอนุญาตใหปรับขึ้นราคาจําหนายผลิตภัณฑนม

พรอมดื่มในชวงเวลานี้ นอกจากนี้หลายหางยังมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาอยูอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี                 

หากหลังจากนี้มีการประกาศปรับราคารับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรผูเล้ียงโคนมและราคารับซื้อหนา              

โรงงานแปรรูป ซึ่งจะตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี กรมฯ ก็พรอมท่ีจะพิจารณา

ราคาจําหนายผลิตภัณฑนมพรอมดื่มใหตามสัดสวนตนทุนน้ํานมดิบท่ีสูงขึ้นตอไป ท้ังนี้ เพื่อใหเกษตรกร                

ผูเล้ียงโคนมและผูผลิตผลิตภัณฑนมสามารถดําเนินการตอไปได สินคามีปริมาณเพียงพอ และผูบริโภคไดรับ

ผลกระทบนอยท่ีสุด 

----------------------------------------- 


